



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักปลัด อบต. จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ โดยคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยความตามข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ทราบดังนี้

๑) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ นี้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ ได้มีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในตำแหน่งเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ในตำแหน่งนั้นครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

๒) องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ จะบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เรียงตามลำดับที่ โดยจะบรรจุและแต่งตั้งตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครและกรอบอัตรว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอได้แจ้งหรือประสานแล้วให้มารายงานตัวขอรับการบรรจุแต่งตั้งแล้ว กรณีไม่มีมารายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ที่จะขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ในลำดับถัดไปบรรจุและแต่งตั้งแทน

๓) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่า เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการสรรหาฯ มีความซื่อสัตย์ไม่ครบถ้วน หรือมีความซื่อสัตย์ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่พิจารณาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุทธิพร มั่นปาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะวง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับ ที่สอบ ได้	เลขประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสมพร มาสขาว	
๒	๐๐๒	นางอรัทัย เป็งกวาง	